

**CÔNG TY CP  
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**

Số: 143/PEC-KT

V/v: Giải trình về việc công bố thông tin  
và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào chân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó tại Điều 8. Công bố thông tin định kỳ, quy định tại mục 1 điểm c như sau:

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện tại, báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm xong ngày 16/04/2019, ngày 17/04/2019, Công ty nhận được báo cáo Kiểm toán và tiến hành công bố thông tin trên trang Web, tuy nhiên thời gian hoàn thành bị chậm vì lý do:

Trong năm vừa qua, bộ phận kế toán Công ty có sự thay đổi về nhân sự kế toán trưởng, hơn nữa nhân sự phòng kế toán đồng thời phải kiêm nhiệm công tác kế toán tại Công ty con (vì Công ty con chưa tuyển được kế toán) vì vậy việc lập báo cáo và kiểm toán báo cáo bị chậm.

- Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 224/BCKT/TC của Công ty TNHH kiểm toán TTP ngày 16/04/2019 thì tại thời điểm 31/12/2018 ý kiến ngoại trừ như sau:

+ Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Nguồn điện, theo ước tính là 2.160.000.000 đồng vì: tại thời điểm lập báo cáo Công ty chưa nhận được báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí và Xây dựng Nguồn điện và nên chưa có cơ sở lập dự phòng.

+ Công ty chưa thực hiện trích khấu hao các TSCĐ hữu hình chờ thanh lý, số tiền 5.456.747.880 đồng vì: Các tài sản này Công ty đã không sử dụng từ năm 2018 và đang thực hiện chuyển nhượng cho đơn vị khác, Công ty đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng và giao đơn vị khách hàng quản lý tuy nhiên chưa thực hiện viết hóa đơn để hạch toán giảm tài sản trên sổ sách vì lý do Công ty chưa nhận được đủ tiền từ khách hàng.

Trên đây là toàn bộ phần ý kiến giải trình của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực về việc chậm báo cáo tài chính và các ý kiến ngoại trừ.

Mong nhận được sự quan tâm chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT;
- PH 03.

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**



*Minh Hải*